



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจึงประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน
๓,๐๘๘ คน ซึ่งมีเลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๒. ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล
ให้ถูกต้อง หากพบปัญหาดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร ๔ ชั้น ๒ วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

๒.๑ ผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้
ถ้ายืนยันว่ามีสิทธิเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้นำหลักฐานการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

๒.๒ ผู้สมัครสอบที่คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ตามประกาศนี้ไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ ให้นำรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากผู้สมัครสอบตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ ไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลา
ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้

๓. ผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยิน ให้ทำหนังสือ
แจ้งความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยินเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวัน
และเวลาราชการ เพื่อพิจารณาจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบให้ต่อไป

/๔. การประกาศ...

๔. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ <https://dla.job.thai.com> หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรี



(ธานินทร์ รีรวงชัย)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน